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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
 

 
ชี้สทศ.ตองวิเคราะหประโยชนเดก็ "วิรุณ"ปลอบทําใจ-เหตขุอสอบ
โอเน็ตทํางานเขา 
 
      ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึง
กรณีนักเรียนและผูปกครองออกมาวิพากษวิจารณขอสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(สทศ.) 
วา สทศ.ตองรับฟงเสียงสะทอนทั้งหมด และตองนําขอสอบทั้งหมดมาวิเคราะหดูวา
เปนอยางนั้นหรือไม โดย สทศ. ตองตอบตัวเองและสังคมใหไดวาขอสอบที่มีปญหา
นั้น ตองการวัดอะไรเด็ก และเมื่อเด็กทําขอสอบแลวเด็กจะเกิดประโยชนอะไร ทั้งนี้ 
การทํางานสาธารณะที่มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมากนั้น สทศ.ตองทําใจ ซ่ึงตอง
ยอมรับวาการทําขอสอบใหไดมาตรฐานและวัดนักเรียนใหครบหมดทุกดานนั้นไมได
ทํากันงายๆ สทศ.ตองปรับตัวเองอยางตอเนื่อง และสิ่งสําคัญตองใหทันสมัยและทัน
เหตุการณดวย การออกขอสอบใหไดมาตรฐานนั้นจึงตองใชการแลกเปลี่ยนและตอง
นํามาตรวจสอบ วิเคราะห สังเคราะห เพื่อไมใหเด็กกลุมใดกลุมหนึ่งไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบ ถาออกขอสอบที่เด็กในเมืองคุนเคย เด็กในเมืองจะทําไดมาก ขณะเดียว 
กันถาออกขอสอบที่เด็กตางจังหวัดคุนเคย เด็กตางจังหวัดก็จะทําไดมาก สัดสวน
เหลานี้แมจะเปนเรื่องเล็กนอย แตก็ลวนเปนประเด็นในการถกเถียงและทําใหเกิด
เสียงวิพากษวิจารณแทบทั้งสิ้น 
 
   อธิการบดี มศว กลาววา อยางไรก็ตาม การสอบตรงในมหาวิทยาลัยตางๆ จะทําให
ลดปญหาเรื่องความไมพึงพอใจในการสอบโอเน็ตลงได และเชื่อวาปญหาเหลานี้จะ
คอยๆ นอยลง เนื่องจากเด็กนิยมและสนใจสอบตรง เพราะเชื่อมั่นในขั้นตอนการ
คัดเลือกสอบตรงของมหาวิทยาลัยตางๆ 
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